



รหัสนโยบายที่ 501

แก้ไขครั้งที่ 00

มีผลบังคับใช้วันที่ 24 ธันวาคม 2564

## นโยบายการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

ด้วยความมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายยางพาราคุณภาพดี จากกระบวนการผลิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

NER ได้กำหนดนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมจากนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งขยายความจำเพาะในส่วนของการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการและผู้บริหารต่อไป

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุม การดำเนินงานทุกส่วนของบริษัท ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ ตลอดจนการบริหารจัดการของเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการดำเนินโครงการใหม่ โครงการปรับปรุง และการจัดทำข้อตกลงต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทจะดำเนินการและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งอยู่บนพื้นฐานข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยสอดคล้องกับประเด็นระดับโลกและคำนึงถึงประเด็นระดับท้องถิ่น ตามแนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนโยบายอื่นๆ ของบริษัท

2. บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ เป็นไปตามเป้าหมายการมุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2583 รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ลดการปลดปล่อยมลพิษออกสู่ธรรมชาติ

3. บริษัทจะกำหนดแผนและเป้าหมายการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งติดตามและรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกระดับอย่างโปร่งใสและเท่าเทียม



4. บริษัทถือว่าการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนในบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการและนโยบายที่กำหนดขึ้น และมอบหมายให้คณะทำงานด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงานมีหน้าที่ติดตาม จัดทำและรายงานผลการดำเนินงาน

5. บริษัทจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานของบริษัท

เพื่อให้นโยบายฉบับนี้ได้นำใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

(นายชินตกร ชาญชัยณรงค์)

ประธานกรรมการบริษัท